

# บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายเอกสกุล มานะกุลอิสระ ชื่อเล่น นิค(ชาย)  
นายคุณัญญ์ สระประเทศ ชื่อเล่น ไอ้ะ(ขวา)  
น.ส.รอรอง เดชรุ่งโรจน์ปัญญา ชื่อเล่น เมย์ (กลาง)

### >>ได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างคะ: ฝึกซ้อมนาน ไหม?

**นิค :** ทราบว่าจะแข่งจริง ๆ ก็คือ ช่วงก่อนปีใหม่ ช่วงนั้นที่จุฬามีแข่งปิดกีฬาหลายด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีเวลาอ่าน แต่จริงๆ แล้วไม่มีเวลาเลย เพราะติดไปเที่ยวช่วงปีใหม่อีกด้วย จึงทำให้มีเวลาแค่ช่วงทำ ๆ ซึ่งเหลือเวลาซ้อมกันน้อยมากครับ

**ไอ้ะ :** มีเวลาซ้อมประมาณ 1 เดือนครับ ซึ่งอาจารย์ให้เอกสารพวกเรามาเยอะมาก พวกเราก็ค่อยๆทยอยอ่าน และ 1 อาทิตย์ก่อนที่จะแข่ง ตอนนั้นไอ้ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับ เน้นติวอย่างเดียว ซึ่งก็พยายามไม่กดดันตัวเอง

**เมย์ :** ตอนแรกเมย์ลืมนิสัยที่เรียนมาไปหมดแล้วค่ะ โชคดีที่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละวิชามาติวให้ อาทิตย์หนึ่งจะติว 2 ครั้งค่ะ ซึ่งจากการติวทำให้เรารู้พื้นความทรงจำที่เคยเรียนมาได้ดีมากค่ะ ติวเสร็จเรากลับไปทวนกันเองด้วยค่ะ

### >>เคยเข้าแข่งขันทางด้านบัญชีแบบนี้นมาก่อนหรือไม่?

**นิค :** ไม่เคยแข่งเลยครับ และไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้มาแข่ง TAC

**ไอ้ะ :** เคยแข่งทางด้านภาษี ตอนปี 4 เทอม 1 และก็ได้ที่ 5 ครับ

**เมย์ :** สำหรับเมย์ไม่เคยค่ะ

### >> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้

**นิค :** ตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยคับ แต่พอได้มาติวกับเพื่อนๆ ก็เริ่มมีหวังบ้าง อย่างที่รู้ว่าเขาจำกัดได้มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ซึ่งนิคก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย จากตรงนั้นทำให้คาดหวังว่าจะได้เข้ารอบท้ายๆด้วย

**ไอ้ะ :** คาดหวังว่าจะเข้ารอบชิง 1 ใน 5 ซึ่งมันมีตั้ง 125 ทีม ที่ลงแข่ง ไอ้ะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยาก ซึ่งตอนแข่งไอ้ะก็คิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดครับ ซึ่งพอได้เข้ารอบชิงก็ดีใจมากคับ

**เมย์ :** สำหรับเมย์ ก่อนแข่งขันไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบ 1 ใน 3 และไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนด้วยค่ะ พอผ่านเข้ารอบมาแล้ว และได้รับการติวจากอาจารย์ก็อยากเข้ารอบลึกๆ ซึ่งก็สมหวัง ดีใจมากค่ะ

### >>น้องาพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำคัญในการชนะการแข่งขัน?

**เมย์ :** เราจะทำงานเป็นทีมค่ะ โดยแบ่งว่าใครนัดเรื่องไหน ใครได้คำถามส่วนที่ตัวเองนัดก็จะทำข้อนั้น และทุกคนก็ช่วยกันทำและมาเช็คดูว่าคำตอบถูกไหมค่ะ หากเหมือนกันก็จะกดตอบทันทีโดยไม่ลังเลค่ะ

**นิค :** สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้คือ ส่วนผสมของทีมที่ลงตัวครับ ซึ่งภายในทีมแต่ละคน จะมีความถนัดแต่ละด้าน ซึ่งตอนติวเราจะให้แต่ละคนเน้นติวในแต่ละด้านที่เราถนัดครับ

**ไอ้ะ :** ก็ต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการอ่านหนังสือ และพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญต้องควบคุมความตื่นเต้นด้วย ซึ่งถ้าข้อสอบข้อไหนมีค่านวนด้วย เราก็ต้องตั้งสติให้ดีๆ

### >> รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ให้อะไรกับน้องาบ้างคะ?

**เม :** ให้มิตรภาพค่ะ ซึ่งตอนแรกเราไม่สนิทกันและไม่ค่อยได้คุยกัน แต่พอมาแข่งขันทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น

**ไอ้ะ :** ให้มิตรภาพอย่างที่เมย์บอกครับ และก็ได้ทบทวนความรู้ตลอดที่เราเรียนมา 4 ปีด้วย นอกจากนั้นยังได้สนิทกับเพื่อนๆ และอาจารย์ โดยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอาจารย์ที่มาติวให้ ซึ่งท่านน่ารัก ใจดีและเป็นกันเองมาก ซึ่งต่างจากที่เราเรียนเลคเชอร์ในห้อง

**นิค :** นอกจากมิตรภาพ ทำให้ผมเห็นอีกด้านของอาจารย์ ซึ่งทำให้ผมประทับใจอาจารย์มากขึ้นครับ เพราะเมื่อก่อนอาจารย์แต่ละท่านจะดูซีเรียสเคร่งขรึมมาก แต่พอได้มา

แข่งขันอาจารย์ทุกคนเป็นกันเองและใส่ใจพวกเรามาก หากไม่  
ได้เข้าแข่งขันครั้งนี้เราคงไม่ได้เห็นอาจารย์ในมุมนี้ครับ

**>> แล้วน้อง วาจา เป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น  
ด้านอาชีพ..**

**นิค :** ผมตั้งใจว่าจะประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ แต่ยังไม่รู้ว่า  
ทำอะไร แต่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำแน่นอนครับ

**ไอ้ :** ในช่วง 5 ปีแรก คงทำงานในด้านผู้สอบบัญชีไปก่อน  
ครับ พอถึงจุดๆหนึ่งที่เรำทำงานและมีประสบการณ์แล้ว เรา  
อาจจะรู้ว่าเราอยากทำอะไรต่อ อาจจะเรียนต่อหรือประกอบ  
ธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับ

**เมย์ :** เมย์ตั้งใจที่จะทำงานใน Big 4 เพื่อเก็บชั่วโมง และสอบ  
CPA ให้ได้คะ หลังจากนั้นก็วางแผนที่จะไปเรียนต่อด้าน  
ไฟแนนซ์คะ

**>> ในกาเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องจะ  
มีการเตรียมรับอย่างไร ?**

**นิค :** ผมคิดว่า ถึงแม้จะเปิดหรือไม่เปิด AEC เราก็ต้องเตรียม  
ตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อรับกับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต ถ้าเกิด  
ตัวเราพร้อมอยู่เสมอวันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาเราก็สามารถคว้า  
มันได้เลยครับ

**ไอ้ :** ฝึกภาษาอังกฤษครับ เพราะในอาเซียนเราจะใช้ภาษา  
อังกฤษส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดสำนักงานสอบบัญชี  
ที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดครับ และก็อยากฝึกเขียน อ่าน พูด  
ภาษาลาวด้วยครับ ซึ่งการรู้ภาษาที่ 3 ไว้ อาจจะเปิดช่องทางใน  
การประกอบอาชีพในอนาคตที่ดีครับ

**เมย์ :** ต้องเตรียมทางด้านภาษา ต้องให้ภาษาเราแข็งแรงขึ้น  
เพราะแต่ละประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน  
การสื่อสารคะ นอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะเปิดสำนักงาน  
บัญชี ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านคะ

**>> ก่อนจาก อยากให้น้องฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่เรียน  
ด้านบัญชี ชักนิต ?**

**นิค :** พี่อยากจะฝากน้องๆที่เรียนบัญชี การเรียนด้านบัญชี  
ไม่ว่าน้องจะไปทำงานอะไร พี่ว่าเรียนบัญชีไว้มีประโยชน์  
แน่นอนครับ เพราะอนาคตในการทำงาน อย่างน้อยต้อง  
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ต้องมีเรื่องบัญชีและเรื่องงบการเงินเข้า  
มาเกี่ยวข้อง ถ้าน้องรู้ไว้ยังใงน้องได้เปรียบแน่นอนครับ

**ไอ้ :** ฝากสำหรับเพื่อนๆ และน้องๆ ที่อยากเป็นผู้สอบบัญชี  
แบบพี่ ต้องหมั่นทบทวนความรู้บัญชีไว้ และติดตามมาตรฐาน  
ที่ออกใหม่ๆ นอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้อง ซึ่งมันจะ  
ช่วยหรือฟื้นความทรงจำและง่ายต่อการสอบ เป็นผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาต เพราะด้านบัญชีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ต้อง  
หมั่นติดตามข่าวสารตลอดนะครับ



**อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณยังยืน อาจารย์ที่ปรึกษา  
จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**>> ทำไมอาจารย์ถึงเลือกน้องา ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนในการ  
แข่งขันครั้งนี้คะ ?**

ทางภาควิชาจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกครับ โดยจะเลือกคน  
ที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาแข่งขัน ทางภาควิชาจึงจัดการแข่งขัน  
เล็กๆ ให้ลองทดสอบดูกันภายในห้องเรียน ว่าใครที่พร้อมและ  
เหมาะสมที่สุดจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันครับ นอกจากผล  
คะแนนแล้วยังมองที่ความตั้งใจของเด็ก ๆ ด้วยครับ

**>> สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึง น้องา ทั้ง 3 คนที่ได้รับ  
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ ?**

สิ่งสำคัญที่สุดของรางวัลที่ได้มา เป็นรางวัลที่มอบให้ทั้ง 6 คน  
เป็นรางวัลแต่ความพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมกันมา และอย่าง  
ที่บอกไปว่าการแข่งขันครั้งนี้ เราไม่ได้บังคับให้ทั้ง 6 คนลงแข่ง  
แต่พวกเขายินดีที่จะเข้ามาแข่งขัน ผมจึงคิดว่านี่เป็นรางวัล  
ที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอด ทางคณาจารย์ และทุกคนใน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในเด็กทั้ง 6 คนนี้  
มากครับ..

**ฟังคำตอบของทั้ง 2 ทีมแล้ว ผู้จัดทำไม่แปลกใจเลยว่า..  
ทำไมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงคว้าไปถึง 2 รางวัล  
ทางสาขาวิชาชีพบัญชี ขอปรบมือให้กับความสำเร็จของ**

**ทั้งสองทีมอีกครั้งคะ..**